

Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2011

## BÁO CÁO

### Tình hình vùng Dân tộc và công tác chỉ đạo, điều hành tháng 7 nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2011 của Ủy ban Dân tộc

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc xin báo cáo khái quát tình hình vùng Dân tộc; công tác chỉ đạo, điều hành tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2011 của Ủy ban Dân tộc với các nội dung sau:

#### I. Tình hình vùng dân tộc

Trong tháng 7, nhìn chung kinh tế - văn hoá - xã hội, tình hình an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội và đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng dân tộc và miền núi cơ bản ổn định và phát triển; các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ. Các chương trình, chính sách, dự án đang được thực hiện ở vùng đồng bào DTTS, miền núi đặc biệt khó khăn đang tiếp tục triển khai theo kế hoạch. Tuy nhiên giá cả các mặt hàng thiết yếu và nguyên liệu đầu vào biến động tăng cao làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.

Tại các tỉnh phía Bắc đã gieo cấy được trên 566 nghìn ha lúa, bằng 64,5% cùng kỳ năm 2010, các tỉnh phía Nam Vụ lúa hè thu đang trong giai đoạn thu hoạch, năng suất từ 5- 6 tấn/ha, giá lúa cả vụ mùa tương đối ổn định, từ 5.500 đến 6.000 đồng/kg.

Do thời tiết trong tháng không được thuận lợi, một số dịch bệnh đã xuất hiện trong các loại cây trồng, vật nuôi tại các tỉnh làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại các tỉnh phía Bắc cơn bão số 2 đã làm 42 người chết, gần 7 nghìn ngôi nhà bị sập, 90 nghìn ha lúa và hoa màu bị hư hại, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng; các tỉnh phía nam tình hình nuôi trồng thủy sản tiếp tục gặp nhiều bất lợi do diễn biến bất thường của thời tiết và dịch bệnh gây hại, tôm nuôi tiếp tục chết hàng loạt với diện tích lên đến 50.000 ha. Các cơ quan

chức năng Trung ương và địa phương đã tăng cường biện pháp khắc phục, có chính sách hỗ trợ hộ nông dân bị thiệt hại.

Công tác giáo dục được các địa phương quan tâm, chỉ đạo việc tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012 với nhiều giải pháp để chủ động “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo” nhằm “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước”. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới được triển khai, các trường tu sửa trường, lớp, các công trình nhà công vụ, phòng học chương trình kiên cố hoá trường lớp học; các địa phương đã bắt đầu tổ chức xét cử tuyển học sinh lớp 10 và Cao Đẳng, Đại học năm học 2011- 2012. Trong dịp hè, nhiều điểm trường, chùa Phật giáo Nam tông Khmer, Thánh đường Hồi giáo Chăm và Trường BTVH Hoa ngữ được tổ chức các lớp dạy chữ dân tộc, thu hút đông đảo con em đồng bào dân tộc theo học. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với lao động nông thôn đặc biệt là đồng bào các DTTS nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ngày được chú trọng.

Về Y tế: Các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”; “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” và “Ngày Thế giới phòng, chống ma túy” năm 2011; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, khám và chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, miễn giảm viện phí cho hộ nghèo và gia đình chính sách. Tuy nhiên do sự biến động của thời tiết thất thường nhiều trường hợp sốt xuất huyết vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, đáng quan tâm nhất là dịch bệnh tay chân miệng ở trẻ em xảy ra phức tạp trên địa bàn. Trước tình hình trên, ngành chức năng đã tích cực triển khai các biện pháp đồng bộ phòng, chống dịch nhằm tránh lây lan trên diện rộng.

Về Văn hoá- xã hội: Việc xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, nhất là vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, gắn với điều chỉnh quy hoạch xây dựng các thiết chế văn hoá cơ sở giai đoạn 2011 – 2015 theo tiêu chí nông thôn mới được quan tâm thực hiện. Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VH-TT-DL) khu vực phía Nam phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch các tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa cho cán bộ văn hóa công tác tại các xã đặc biệt khó khăn. Các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tình hình an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn vùng dân tộc tiếp tục ổn định, đồng bào các dân tộc luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Tuy vậy, tình

hình trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc cần được tiếp tục quan tâm, nhất là việc giải quyết khiếu kiện đất đai. Riêng tại địa bàn tỉnh Đăk Lăk, việc chặt phá rừng của đồng bào DTTS tại chỗ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tình hình hoạt động tôn giáo của các đạo giáo diễn ra đúng mục đích tôn chỉ và tuân thủ theo pháp luật; không có điểm nóng phát sinh. Ngày 12/7/2011, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Cần Thơ tổ chức lễ bế giảng khóa I (2007-2011), khai giảng khóa II (2011-2015). Tại buổi lễ trao bằng Cử nhân Phật học cho 60 tăng sinh đã hoàn tất khóa học có 12,6% tăng sinh tốt nghiệp loại giỏi, 55,2% tốt nghiệp loại khá và 32,2% tăng sinh đạt trung bình.

Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh đã chủ động, phối hợp với các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án do UBND quản lý trong năm 2011. Tiếp tục phối hợp, tham mưu cho lãnh đạo địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Nghị định 05/2011/NĐ-CP, ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phối hợp với các ngành liên quan rà soát, tham mưu xây dựng chính sách về phát triển toàn diện vùng DTTS trên địa bàn giai đoạn 2011-2015; tham gia đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí phân định 03 khu vực vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2011-2015.

## **II. Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tháng 7/2011 của UBND**

Để đảm bảo sự lãnh đạo và hoạt động của Ủy ban có hiệu quả, trong tháng Lãnh đạo Ủy ban đã chỉ đạo các Vụ, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao với kết quả cụ thể như sau:

### **1. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm**

Trong tháng 7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban và các Phó Chủ nhiệm Ủy ban đã tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2011-2020 và Đề án thành lập Học viện Dân tộc gắn với đào tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến nay, các nội dung triển khai cơ bản hoàn thành theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ. Dự thảo Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2011-2020 hiện đã trình Thủ tướng Chính phủ.

Đề án Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS: Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã chỉ đạo hoàn thiện Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg, trên cơ sở góp ý của các Bộ, ngành liên quan.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 09/01/2011 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2011; Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Ngày 30/6/2011, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. Hội nghị đã tập trung, đi sâu thảo luận về những công việc trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, nhấn mạnh vào các vấn đề như: di cư tự do tại vùng đồng bào dân tộc; đưa ra các đề xuất cho việc xây dựng các đề án, chính sách dân tộc mới trình Chính phủ ban hành thay cho những chính sách dân tộc đã kết thúc vào năm 2010. Nghiêm túc triển khai có hiệu quả Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng các chính sách, đề án nhằm tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Ngày 29/7/2011, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Hội đồng dân tộc của Quốc hội tổ chức gặp mặt đại biểu Quốc hội khoá XIII là người DTTS. Đại biểu Quốc hội khóa XIII có 78 người DTTS thuộc 29 dân tộc khác nhau, đến từ 26 tỉnh, thành phố, chiếm 15,6% trong tổng số 500 đại biểu Quốc hội. Đây là những người con ưu tú của đồng bào các dân tộc thiểu số, được cử tri tín nhiệm bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số và cả dân tộc Việt Nam.

Dự buổi gặp mặt có: Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Ksor Phước; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban và các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban và Phó chủ nhiệm Ủy ban đã tham dự các cuộc họp quan trọng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương; đi công tác, kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc tại các địa phương.

## **2. Quản lý, chỉ đạo thực hiện các Chương trình, dự án, chính sách**

- Tổng hợp, hoàn chỉnh Dự thảo, Tờ trình và Quyết định Đề án Phát triển Nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Xây dựng chính sách đặc thù vùng dân tộc miền núi: Hoàn thiện đề cương, kế hoạch, tổ chức hội thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học và tiến hành khảo sát, tham vấn ý kiến các địa phương về chính sách đặc thù vùng dân tộc và miền núi. Dự kiến hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ vào quý III/2011.

- Tiếp tục hoàn chỉnh đề cương Bộ tiêu chí Phân định vùng dân tộc và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2011 - 2015.

- Tiếp tục hoàn thiện Đề án cấp báo, tạp chí cho vùng DTTS giai đoạn 2011-2015, trình Thủ tướng Chính phủ.

## **3. Kết quả chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ công tác khác**

- Về tổ chức, bộ máy: Xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2011-2016; lập kế hoạch đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch năm 2011 gửi Bộ Nội vụ theo quy định; tổng hợp và hoàn chỉnh kế hoạch biên chế hành chính và sự nghiệp năm 2012 gửi Bộ Nội vụ theo đúng tiến độ; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương giai đoạn 2011-2016; Báo cáo Ban Tổ chức Trung ương về tình hình công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ DTTS giai đoạn 2007-2011; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2011.

- Công tác kế hoạch - tài chính: Xây dựng dự thảo Kế hoạch ngân sách Nhà nước và Kế hoạch công tác năm 2012; Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài chính đối với các Chương trình, Dự án tài trợ quốc tế do UBNDT quản lý.

- Công tác Văn phòng: Tiếp nhận, xử lý, cập nhật ban đầu hơn 420 lượt văn bản đi, đến; phát hành và lưu chuyển văn bản kịp thời, đúng địa chỉ và quy trình; việc quản lý và sử dụng con dấu không để xảy ra sai sót; đảm bảo công tác hậu cần phục vụ chu đáo các Đoàn công tác của Lãnh đạo Ủy ban thăm và làm việc tại các địa phương, các hoạt động thường xuyên, đột xuất của cơ quan...

- Công tác xuất bản và phát hành của Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc, Trang tin điện tử được thực hiện tốt. Trong tháng 7, Báo, Tạp chí và Trung tâm thông tin đã có nhiều tin bài chất lượng cao, phong phú nhất là việc tuyên truyền về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII và những sự kiện quan trọng của đất nước.

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Tiếp tục triển khai Tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2011 theo Kế hoạch tại các địa phương

- Công tác Thanh tra, kiểm tra: Thanh tra Uỷ ban đã tiếp một số công dân đến từ các tỉnh Tuyên Quang, Đắk Nông. Thanh tra Uỷ ban đã tiếp nhận đơn và trực tiếp hướng dẫn, giải thích, cho công dân hiểu về chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức 01 Đoàn thanh tra việc thực hiện chương trình 135 giai đoạn II tại tỉnh Hà Giang; 01 Đoàn thanh tra việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Dự án thủy điện Bản Vẽ tại tỉnh Nghệ An.

**Đánh giá chung:** Nhìn chung đời sống kinh tế - văn hoá - xã hội, tình hình an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc và miền núi cơ bản ổn định và phát triển; mức sống về vật chất của đồng bào được cải thiện, đời sống về tinh thần được nâng lên.

Lãnh đạo Uỷ ban đã chỉ đạo, xử lý các công việc của Uỷ ban một cách sát sao có trọng tâm, trọng điểm, tập trung chỉ đạo các Vụ, đơn vị khẩn trương xây dựng và hoàn thành các chương trình, đề án được Chính phủ, Thủ tướng giao theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. Nhìn chung, cơ bản các nhiệm vụ đề ra được các Vụ, đơn vị tích cực thực hiện, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tốt hơn. Tuy nhiên, việc xây dựng một số chương trình, dự án còn chậm tiến độ nhất là các đề tài, dự án.

### **III. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2011 của Uỷ ban Dân tộc và Cơ quan Công tác Dân tộc địa phương**

1. Tiếp tục hoàn thiện các Chương trình, đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng kế hoạch, tiến độ, chất lượng; đặc biệt là Đề án xin chủ trương thành lập Học viện Dân tộc gắn với đào tạo nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số.

2. Xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012 của Uỷ ban Dân tộc theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

3. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, kêu gọi các nước và tổ chức quốc tế đầu tư, hỗ trợ vùng dân tộc và miền núi.

5. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2011-2016, trình Chính phủ.

6. Đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng trụ sở Ủy ban Dân tộc và Nhà khách dân tộc.

7. Xây dựng một số báo cáo, văn bản điều hành: Báo cáo Chỉ đạo điều hành tháng 8 và nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2011; Báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 8 và nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2011 của Ủy ban; Báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 8 và nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2011 của Ủy; Hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 68-CT/TW về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer.

8. Các địa phương cần chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án, chính sách dân tộc gắn với việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách khác trên địa bàn; lồng ghép các nguồn lực tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và ưu tiên các địa bàn khó khăn nhất. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đánh giá tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc. Chủ động xây dựng các phương án về nhân lực và vật lực ứng phó với thiên tai có thể xảy ra trong những tháng cuối năm.

Trên đây là khái quát tình hình vùng Dân tộc và công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Dân tộc tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2011. Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. /.

**Nơi nhận:**

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB (B/c);
- Các PCN và các Thành viên UBĐT;
- Các Vụ, đơn vị UBĐT (T/hiện);
- Cơ quan CTĐT các tỉnh (T/hiện);
- Lưu VT, TH.

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
PHÓ CHỦ NHIỆM**



**Hà Hùng**